



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สารวจและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๕ หรือโทร. ๑๕๑๕)
ที่ กท ๐๕๐๔/๒๑๑ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๑๖๔
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
(ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายประสพสุข ทิมพะโกวิท)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ สลป.
รับที่ ศป. ๑๙
วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๕๐ น.

บันทึกข้อความ

ระบบราชการกรุงเทพมหานคร
รับที่ ศป. ๖๕
วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์ภาคคนและสิ่งแวดล้อมไทย/โครงการ ๕๓๙) 539
ที่ กท ๐๕๐๔/๑๖๔ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๕.1 น.พ. 2564

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน และให้สำนักยุทธศาสตร์-
และประเมินผลเข้าร่วมประชุมและรายงานผล

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานา นายไพฑูรย์ ธนสมบัติกุล
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน.
และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานา รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง สำนักอนามัย
สำนักงานแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และประเมินผล
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
วันที่ ๒๘
ที่ ๑. น.พ. ๒๕๖๔
๒๕๖๔

(นางสุทธาทิพย์ สมเอี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

- ให้ สนอ. สนท. สนนท. สำนักงานเขต
และ สปส. เพื่อทราบ และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สยป. และ
รป.กทม. เสนอ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสุรย์)

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๒๗ ม.ค. ๖๔

เรียน ผอ.กยล.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายพลฤทธิ์ เชื้อหอม)

เลขานุการสำนัก

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

๕.1 น.พ. 2564

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p style="text-align: center;">ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</p> <p>รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในห้วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์ภายในประเทศระลอกใหม่ สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง อันเนื่องมาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการควบคุมการเดินทางของประชาชน</p> <p>๒. มุ่งเน้นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายในประเทศ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว</p> <p>๓. ภาครัฐให้การช่วยเหลือเยียวยาหรือผ่อนคลายมาตรการบางประการ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป</p>	
๒	<p style="text-align: center;">ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</p> <p>ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ศปม. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ กำหนดแนวทางการแบ่งระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร แบ่งเป็น ๓ พื้นที่ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีแดง คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ ๑๐ ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร - พื้นที่สีเหลือง คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ได้แก่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อ.เมือง และ อ.กระทุ่มแบน - พื้นที่สีเขียว คือ พื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อหรือมีเบาบาง ได้แก่ อ.บ้านแพ้ว และพื้นที่บางส่วนของ อ.เมือง และ อ.กระทุ่มแบน <p>๑.๒ การเก็บตัวอย่างและการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ดำเนินการใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑. การเก็บตัวอย่างโดยการเก็บเชื้อจากโพรงจมูก และเก็บเชื้อจากน้ำลาย ๒. การตรวจหาเชื้อ ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเดี่ยว หรือเก็บแบบรวมตัวอย่าง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กำหนดกระบวนการสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตรวจตัวอย่าง Pooled Saliva มีค่าใช้จ่ายรายละ ๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ การจำแนกวิธีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน ๓ พื้นที่ โดยพื้นที่สีแดงและสีเหลืองจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่สีเขียวตามลำดับ และ ศปม. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเก็บตัวอย่าง จำนวน ๖ ชุด</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>
๓	<p>การหารือและการประสานการปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>สืบเนื่องจากฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการแบ่งระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครเป็น ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สีแดง พื้นที่สีเหลือง และพื้นที่สีเขียว รวมถึงการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งในส่วนของปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ ศปม. จะขอรับการสนับสนุน</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>เจ้าหน้าที่ชุดตรวจเก็บตัวอย่าง จำนวน ๖ ชุด ได้แก่ บก.ทท. ๑ ชุด ทบ. ๓ ชุด ทร. ๑ ชุด และ ทอ. ๑ ชุด เก็บตัวอย่างเชื้อในพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว ๑๑ ตำบลที่เป็นพื้นที่สีเขียว และเว่น ต.กำแพง ซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลือง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจฯ ๑ ชุด ประกอบด้วย ๖ นาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเชื้อ เจ้าหน้าที่ระบาศวิทยา หรือพยาบาล ๓ นาย และ เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนข้อมูล ๒ นาย และพลขับ ๑ นาย เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ จนกว่าจะจบภารกิจ (๒ สัปดาห์)</p> <p>นอกจากการปรับพื้นที่แล้วต้องมีการปรับในส่วนของการวางกำลังและการวางจุดตรวจใหม่ โดยในจังหวัดสมุทรสาครจะมีการกระชับวงล้อม เพื่อเน้นพื้นที่ที่เป็นสีแดง และพื้นที่สีเหลือง ซึ่งรายละเอียดฝ่ายยุทธการจะประสาน ศปม.ตร. และ ศปม.ทบ. ในการปรับแผนต่อไป</p>	
๔	<p>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ ศปม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวด กวดขันและเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งดำเนินคดีแก่ผู้เล่นการพนันและการมั่วสุมอันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินด้วย</p> <p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน เกิดจากการกั้นเลี้ยง จัดงานสังสรรค์ และไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด DMHTT ศปก. ศปม. มีแนวคิดในการหามาตรการที่มองว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อนำไปสู่การผ่อนคลาย โดยกำหนดเป็นหัวง ๓ สัปดาห์ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวงแรก วันที่ ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังพบเชื้ออยู่ในพื้นที่ ศปม. จะต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนกับทางจังหวัดตามที่ร้องขอ - หัวงที่สอง วันที่ ๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังพบเชื้ออยู่เบาบาง ศปม. จะให้การสนับสนุนการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ตามที่ได้เตรียมไว้แล้ว และอาจจะมีมาตรการผ่อนคลายหากมีการติดเชื้อน้อยลง - หัวงที่สาม วันที่ ๘-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากสถานการณ์ดีขึ้นมาก จะมีการผ่อนคลายมากขึ้น ในส่วนของ ศปม. คงเฝ้าระวังและอาจมีการเตรียมการในเรื่องของการผ่อนคลายขึ้นอยู่กับข้อเสนอหรือมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด <p>สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขอให้ทุกคนได้คำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญ ให้ความหวังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ขอให้ทุกคนระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อจะได้ช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p>	ทุกหน่วยงาน